

3451

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW**

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Số 03 -KL/ĐUK

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

ĐẢNG ỦY BỘ TÀI CHÍNH:	
ĐẾN	Số CV: 3451
	Ngày 12/12/2019

**KẾT LUẬN**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI**  
**tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012**  
**của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng,**  
**hiệu quả công tác chính trị tư tưởng**

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng, góp phần khắc phục, ngăn ngừa, cảnh báo những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương. Xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ các cơ quan, đơn vị. Nhận thức về công tác chính trị tư tưởng trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt; công tác thông tin thời sự, đối thoại giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị với đảng viên, quần chúng được tăng cường và bước đầu đi vào nền nếp; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị được triển khai kịp thời, phù hợp với tình hình cơ sở. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc nêu gương trong cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Công tác tư tưởng từng bước được gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức và cán bộ. Nhiều quy chế, quy định về công tác cán bộ được xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong triển khai thực hiện Nghị quyết đã xuất hiện những mô hình tiêu biểu, sự sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả của công tác tư tưởng, tạo được sự đột phá trong phương pháp, cách thức tiến hành công tác chính trị tư tưởng của một số cấp ủy đảng ở cơ sở.

Tuy nhiên, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương còn một số hạn chế: vẫn còn có biểu hiện coi nhẹ công tác đảng hơn công tác chuyên môn; vai trò, trách nhiệm của

một số cấp ủy, bí thư cấp ủy chưa được phát huy và tôn trọng đúng mức. Một số cấp ủy còn thụ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo trong một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, thiếu chủ động, chưa tạo được sự đồng bộ. Có lúc, có việc, công tác tư tưởng chưa đồng hành với công tác tổ chức, cán bộ...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chính trị tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đảng, bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tập trung vào một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, tập trung vào thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng.

2. Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

3. Kịp thời tổ chức các hoạt động thông tin chuyên đề về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, nhất là thông tin về những vấn đề “nóng” được cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm.

4. Các cấp ủy đảng tăng cường mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng, gợi ý đề cấp ủy viên, đảng viên phát biểu, bày tỏ quan điểm, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đồng thời có biện pháp vận động, giáo dục, thuyết phục hiệu quả, tránh hành chính hóa công tác đảng. Tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK.

5. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức và cán bộ theo hướng dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy định của Đảng.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, bảo đảm mỗi năm 10% cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối được kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo),
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
- Các đảng ủy trực thuộc,
- Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối,
- Lưu VP. *uv*

**T/M BAN CHẤP HÀNH**  
**BÍ THƯ**



\* Sơn Minh Thắng